

## ที่ ECF2 040/2560

1 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W1) ครั้งสุดท้าย (27 กรกฎาคม 2560)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จำนวน 259,868,446 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และวันใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 / วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 / วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และครั้งสุดท้าย กำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ก่อนวันที่หมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวมวันใช้สิทธิทั้งสิ้น 5 วัน ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตรงกับวันหยุดราชการ ดังนั้นจึงมีกำหนดเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ใช้สิทธิเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ :  
ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 12 – วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ในช่วงเวลาทำการของบริษัทฯ
- วันกำหนดการใช้สิทธิ :  
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
- อัตราการใช้สิทธิ :  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ :  
0.50 บาทต่อหุ้น
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ECF-W1 :  
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย นอกจากนี้บริษัทฯจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

6. วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP :

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และให้ ECF-W1 พ้นจากการเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 3 วันทำ  
การก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

7. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ :

ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

8. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนง :

ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง  
สิทธิ สามารถขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ecf-furniture.com](http://www.ecf-furniture.com) /หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ  
ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

8.1 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้  
สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการ  
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

8.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้อง  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ

(ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ  
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  
และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้โอนมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น  
สามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินไม่  
เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อีสต์โคสต์  
เฟอร์นิเชอร์ จำกัด (มหาชน)" ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง เลขที่  
บัญชี 329-3-03799-4 พร้อมแนบหลักฐานการโอน (Pay-in slip) ฉบับจริง โดยค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  
ทางผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบ หากยอดเงินที่โอนจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการหัก  
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากยอดโอนดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามยอดสุทธิที่ทางบริษัทฯ ได้รับเท่านั้น

2. ชำระโดยเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยขีดคร่อมสั่ง  
จ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเชอร์ จำกัด (มหาชน)" \*\*\*อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ใ้ขอความ  
ร่วมมือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ (ข้อ 1.) เพื่อป้องกันปัญหาการเกิด

ค่าธรรมเนียมจากเช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากบัญชีธนาคารของบริษัท เป็นบัญชีต่างจังหวัด ซึ่งจะมีผลให้ยอดเงินที่ทางบริษัท ได้รับสุทธิไม่เต็มตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงต้องการใช้การชำระเงินด้วยเช็ค และคำสั่งจ่ายเงินธนาคารสามารถทำได้ไม่เกินวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น และบริษัทไม่สามารถรับการจ่ายชำระด้วยเช็คหรือเช็คเนื่องจากเป็นบัญชีสาขาต่างจังหวัดโดยค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการชำระโดยวิธีข้อ 2 ทั้งหมด ทางผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบ บริษัท จะพิจารณาจัดสรรจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามยอดสุทธิที่ทางบริษัท เรียกเก็บได้เท่านั้น\*\*\*

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่ บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แก่ง  
ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 21110  
โทรศัพท์ 038-886-372-4  
โทรสาร 038-678-220

หรือ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202  
โทรสาร 0-2152-7305  
อีเมล : [sarisa@eastcoast.co.th](mailto:sarisa@eastcoast.co.th), [subongkot@eastcoast.co.th](mailto:subongkot@eastcoast.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)  
กรรมการผู้จัดการ